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 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  คร้ังที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
วันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายปรีชา     วงศ์วิวงค ์
นายวรเดช     แก้วสอนดี 
ว่าที่ร้อยตรีวัสดี     เถาว์สอน 
นายสมศักดิ ์     นานาไพร 
นายฉลอง      แสนสุภา 
นายสาทร      เหล่าใหญ่ 
นายบุญเหลือ      วงค์ศรีชา 
นายพรชัย      ไชยสุระ 
นายตระกูล      ไชยสุระ 
นายอาคม      จิตมาตย์ 
นายชนะ      แก่นจันทร์ 
นายปรีดา      ไชยต้นเทือก 
นายชายชมภู     ธนโพธิ์ 
นายธันวา     มูลวงค์ 
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ประธานสภา ฯ 
รองประธานสภา ฯ 
เลขานุการสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต             
สมาชิกสภา อบต. 

ปรีชา     วงศ์วิวงค ์
วรเดช      แก้วสอนดี 
วัสดี     เถาว์สอน 
สมศักดิ์      นานาไพร 
ฉลอง      แสนสุภา 
สาทร      เหล่าใหญ ่
บุญเหลือ     วงค์ศรีชา 
พรชัย     ไชยสุระ 
ตระกูล      ไชยสุระ 
อาคม      จิตมาตย์ 
ชนะ      แก่นจันทร์ 
ปรีดา      ไชยต้นเทือก 
ชายชมภู     ธนโพธิ์ 
ธันวา     มูลวงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายสวาสดิ์    โพธิ์พันธ์ ๓ สมาชิกสภา อบต. สวาสดิ์    โพธิ์พันธ์  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 

 

นายไชยเชษฐ     ใสแสง 
นายอมิตร     ชากิจดี 
นายกรีฑา     จริตรัมย์ 
นางกิตติภรณ์     เหลาแหลม 
นายณัฐวุฒิ     อันสนธิ์           

 

รองนายก อบต.มหาชัย 
เลขานุการนายก อบต.มหาชัย 
รองปลัด อบต.มหาชัย 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

ไชยเชษฐ     ใสแสง 
อมิตร     ชากิจดี 
กรีฑา     จริตรัมย์ 
กิตติภรณ์     เหลาแหลม 
ณัฐวุฒิ    อันสนธิ ์

 

 



๒ 
   
 
 

เริ่มประชุมเวลา    ๐๙.๓๐   น. 
 
 

ประธานสภา ฯ         -    เรียนสมาชิกสภา เลขานุการสภา รองนายก อบต.มหาชัย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
                                 ประชุมทุกท่าน  ได้เวลาผมขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  
                                 ๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 
                                  
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภา ฯ          -  เรื่องสถานการณ์ covid 19 ในต าบลมหาชัย มีการกักตัวผู้ที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยงที่วัดป่า 
                                 มหาชัย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการกักตัว เนื่องจากทางวัดจะต้องมีภารกิจ 
                                 ในช่วงเข้าพรรษา ต้องใช้สถานที่ในการปฏิบัติธรรม และอาจได้ย้ายสถานที่กักตัวครับ 
                                 ในส่วนต าบลข้างเคียงมีข่าวว่าติดโควิดจากบุคคลที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยงเพราะไม่ได้กักตัว 
                                 แล้วมาใช้ภาชนะร่วมกันท าให้เป็นกลุ่มผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อด้วยครับ 

                  

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
                                สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔(สมัยแรก) วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔  
ประธานสภา ฯ            -  ขอให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ชี้แจง 
นายฉลอง    แสนสุภา   -  ผมนายฉลอง    แสนสุภา   ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ผมและ  
                                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภา                                 
                                  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔(สมัยแรก) วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ แลว้ 
                                  ไม่มีข้อแก้ไขในรายงานการประชุมครับ       
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    -  ไม่มีข้อแก้ไขในรายงานการประชุม 
ประธานสภา ฯ  -  ผมขอมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมหรือไม่ 
มติที่ประชุม -  มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธานสภา ฯ -  ในวาระนีท้่านใดจะสอบถามหรือชี้แจงหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน - เรียนประธานสภา  รองประธานสภา  นายก อบต.มหาชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ปลัด/เลขานุการสภา          ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ในทุก ๆ ปี ทาง อปท.จะต้องรายงานสถานะการเงินการคลัง 
                                   ให้กับสภาได้ทราบไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง ในครั้งแรกช่วงเดือนมิถุนายน เพ่ือเป็นการ 
                                   เตรียมความพร้อมการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 และ 
                                   พอถึงเดือนกรกฎาคม ก็ต้องจัดเตรียมท าร่างข้อบัญญัติฯเสนอต่อสภาหลังจากกองคลัง 
                                   ปิดงบดุลแล้วจะรายงานสถานะการเงินการคลังกับทางสภา ส่วนครั้งที่ 2 ประมาณ 
                                   เดือนธันวาคมหรือกุมภาพันธ์ครับ 
 
 
 
 
 
 



๓ 
  
 
นางกิตติภรณ์  เหลาแหลม – เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้อ านวยการกองคลัง          ทุกท่าน   ในทุกปีเราตั้งประมาณการรายรับไว้ที่ 34 ล้านบาท แต่ตอนนี้งบประมาณ 
                                   เข้ามาแค่ 26 ล้านบาท ซึ่งรายจ่าย ณ ตอนนี้ประมาณ 21 ล้านบาท เรื่องเงินสะสมมี  
                                   ประมาณเก้าล้านเจ็ดแสนบาท หักโครงการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ประมาณสี่แสนหกหมื่น 
                                   บาท ถ้าหากจะจ่ายขาดเงินสะสม จะต้องกันเงินไว้ 3 เดือนของปีงบประมาณถัดไป 
                                   ประมาณสามล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันบาทและกันไว้ในงบประมาณของงานบริหาร 
                                   อ่ืน ๆ สามล้านสี่แสนบาท แต่ตอนนี้เหลือเงินสะสมที่ใช้ได้ของปีงบประมาณเท่ากับ  
                                   2,429,000 บาท ยอดนี้คือยอดเงินทีย่ังไม่ได้หักค่าจ้างเหมาบริการ กรณีไม่ได้ส ารอง 
                                   เงินไว้ ถ้าหักออกไปก็จะเหลือประมาณล้านกว่าบาท ในส่วนเงินทุนส ารองเงินสะสมใน 
                                   ตอนนี้มีประมาณ 8,486,000 บาท หักค่าใช้จ่ายที่เรากันไว้ จากโครงการที่อนุมัติแล้ว 
                                   แต่ยังไม่ด าเนินการ รอด าเนินการประมาณ 2,305,000 บาท จะเหลือเงินทุนส ารอง 
                                   เงินสะสมอยู่ประมาณ 6,180,000 บาทค่ะ 
ประธานสภาฯ            -   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอผ่านในวาระนี้ครับ 
มติที่ประชุม           -   มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ            -  เนื่องจากในวาระนี้ไม่มีหัวข้อให้สภาได้พิจารณา ดังนั้น ผมจึงขอมติจากสภาให้ผ่านใน 
                                  วาระนี้ครับ 
มติที่ประชุม           -  มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕    เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภา ฯ           -  ในวาระอ่ืน ๆ มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องจะสอบถาม ขอเชิญครับ 
นายชายชมภู ธนโพธิ์     -  ผมนายชายชมภู   ธนโพธิ์   สมาชิกสภา  หมู่ที่ ๗  บ้านทันสมัย  เรื่องการฉีดวัคซีนป้อง 
                                  กันโรคติดเชื้อโควิด-19  มีข่าวออกมาว่ามีผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิต แต่พอแพทย์วินิจฉัย 
                                  ออกมาปรากฏว่าเสียชีวิตเพราะโรคประจ าตัว ท าให้หลายๆคนเกิดความกลัวไม่กล้าไปฉีด 
                                  วัคซีนเพราะถ้าเกิดฉีดแล้วเสียชีวิตขึ้นมาอาจจะโดนวินิจฉัยว่าเสียชีวิตเพราะโรคประจ าตัว 
                                  สถานการณ์ก็เริ่มมีผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ประชาชนในหมู่บ้านผมก็ไม่ค่อยมีคนอยากไป 
                                  ฉีดวัคซีน แตเ่จ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไปชี้แจงให้ความรู้แก่ประชาชน 
                                  บอกว่าพวก ๗ กลุ่มโรคเสี่ยงให้รีบฉีดวัคซีนเลยเกิดความสับสนครับ 
                               -  เรื่องการพ่นหมอกควัน ขอชมเชยที่ออกด าเนินการโดยที่ไม่ต้องให้ประชาชนร้องขอเลย 
                                  มันมีผลต่อจิตใจและคลายความกังวลใจของพ่ีน้องประชาชน และขอสอบถามเรื่องเครื่อง 
                                  ชาร์จแบตเตอรี่เครื่องพ่นได้ท าการจัดซื้อแล้วหรือยังครับ เพราะได้รับเครื่องพ่นหมอกควัน 
                                  ไปจ านวน ๕ เครื่อง แต่ไม่สามารถใช้งานได้เพราะไม่มีแบตเตอรี่ ไม่มีเครื่องชาร์จ ต้องน า 
                                  แบตจากมอเตอร์ไซค์ไปใช้ก่อนครับ 
 
 
 
 
 
 



๔ 
  
 
นายฉลอง    แสนสุภา   -  ผมนายฉลอง    แสนสุภา  หมู่ที่ ๒  บ้านมหาชัย  ผมขอสอบถามเรื่องโครงการจ่ายขาด 
                                  เงินสะสมซึ่งเป็นเงินที่ใช้ในเหตุเร่งด่วนแล้วโครงการของบ้านมหาชัยก็ยังไม่ได้ด าเนินการ 
                                  อยู่ ๑ โครงการ เป็นโครงการท่อระบายน้ า ช่วงที่ฝนตกมีน้ าไหลออกจากวัดแล้วไปท่วมขัง 
                                  ที่บ้านผู้คนแถวนั้นเขาเดือดร้อน ช่างก็รับปากจะด าเนินการให้แต่ก็ยังไม่เห็นความคืบหน้า                      
                                  เลยขอฝากท่านปลัดด้วยกลัวว่าจะมีการร้องเรียนเกิดข้ึนครับ 
                               -  เรื่องการขอปรับปรุงแผนฯ ทางผู้ใหญ่บ้านบ้านมหาชัยได้จัดท าประชาคมหมู่บ้านจะได้ส่ง 
                                  โครงการเข้ามา เป็นโครงการฝายกั้นน้ าแบบพักปลา อยากท าบันไดปลา แต่ไม่มีในแผน 
                                  ผู้ใหญ่บ้านเลยขอส่งโครงการเข้ามาเพ่ือให้ อบต. ท าการปรับแผนเพ่ือน าเข้าไว้ในแผนฯ 
                                  พัฒนาต าบลครับ 
นางกิตติภรณ์  เหลาแหลม – เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้อ านวยการกองคลัง          ทุกท่าน  ขอชี้แจงเรื่องเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของเครื่องพ่นนั้นตอนนี้ก าลังอยู่ในขั้นตอน 
                                   การด าเนินการจัดหาค่ะ เนื่องจากเราต้องการจัดซื้อให้ตรงคุณสมบัติในการใช้งานค่ะ 
ประธานสภา ฯ           -   เรื่องวัคซีนสามารถฉีดได้ทุกคนยกเว้นโรคตามที่ก าหนดไว้ว่าห้ามฉีด แต่จ านวนวัคซีน 
                                   ที่สั่งไปแต่กลับได้มาไม่ครบตามที่สั่ง อาจจะเป็นเพราะรัฐบาลไม่มีเงิน หรือไม่ได้ท า 
                                   สัญญา MOU ให้ชัดเจน การที่จะต้องฉีดวัคซีนให้กับ ๗ กลุ่มเสี่ยงก่อนเพราะมีโอกาส 
                                   ทีจ่ะเสียชีวิตเร็วกว่าคนปกติแต่วัคซีนยังมาไม่ครบ ผมในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ อสม. 
                                   ด้วยต้องคอยส่งรายงานผลทุกวันอังคารว่ามีผู้จองฉีดวัคซีนเท่าไหร่ ฉีดไปแล้วจ านวน 
                                   เท่าไหร่ทุกเดือน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ท าการฉีดวัคซีนครบเกือบทั้งประเทศแล้ว 
                                   จึงมีมาตรการผ่อนปรณการใส่หน้ากากและกิจการในประเทศแต่ปรากฏว่ามีการติดเชื้อ 
                                   เพ่ิมข้ึนมาอีกเพราะอย่าลืมว่าวัคซีนไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แต่เป็น 
                                   การลดการรุณแรงของโรค และยังสามารถแพร่เชื้อไปให้กับผู้อื่นได้อยู่ครับและการสวม 
                                   หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้านั้นไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
                                   เช่นกันครับ 
ประธานสภา ฯ            -  ในวาระนี้ ท่านใดมีเรื่องเสนอต่อที่ประชุมหรือซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุม 
                                   ครับ  

 
ปิดประชุมเวลา   ๑๑.๕๐   น.    
                                           

       ว่าที่ร้อยตรี                          
                     ( วัสดี    เภาว์สอน ) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 

            ผู้บันทึกการประชุม 
            

               
        
       

                               ( นายปรีชา     วงศ์วิวงค์ )                
                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 
                                                                                  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                         
                           



๕ 
                                            
 
 
 
 
 
 

                ( นายฉลอง     แสนสุภา )  
         ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                        
            
                ( นายสมศักดิ์    นานาไพร )                     

                       กรรมการตรวจรายงานการประชุม     
 
 
                           ( นายชนะ     แก่นจันทร์ )   

      เลขานุการ/กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
      
 
 


